



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๗๖๒

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทิมพะนิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจและเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างเหมาะสม

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า มีความห่วงใยต่อการใช้สมุนไพรร่างต่าง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์จากกัญชา จึงสั่งการให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดจะใช้อย่างไรในทางประโยชน์สร้างสรรค์ ขณะเดียวกันขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำการใช้กัญชาจะมีมาตรฐานอย่างไร โดยทุกเรื่องต้องผ่านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สำคัญที่สุด คือ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่ากัญชามีประโยชน์ หรือโทษอย่างไร ตลอดจนข้อควรระวังและต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เนื่องจากหากไม่ควบคุมอาจเกิดความเสียหาย

- กรณีข้อกังวลของหลายฝ่ายเรื่องการใช้กัญชาได้เร่งรัดและหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง (ฉบับที่..) พ.ศ. ยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องมีมาตรฐานควบคุมและสร้างการรับรู้ โดยเฉพาะการนำไปกัญชามาใช้ในการบริโภค ส่วนความกังวลเรื่องการใช้กัญชาในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด

๑.๒ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวถึงการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมว่า สธ.ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชากัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อควบคุมเหตุรำคาญเรื่องกลิ่น หรือควันจากการสูบกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในที่สาธารณะ ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการร่างประกาศ สธ. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๒ โดยกำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรรักษาโรค หลักการมุ่งเน้นการห้ามครอบครองและใช้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี สตรีตั้งครรภ์และสตรีที่ให้นมบุตร เมื่อมีประกาศนี้บังคับใช้จะช่วยป้องกันปัญหาการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมระหว่างที่ร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชงฯ ยังไม่บังคับใช้ ส่วนกรณีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ออกประกาศ กทม. เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชา หรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. ถือเป็นเรื่องดีที่ออกมาถึงกฎหมายที่มีการกำหนดมาตรการไว้แล้ว

- การปลดล็อกกัญชาเสรีทางการแพทย์ มุ่งเน้นเรื่องการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่ใช่การนำไปใช้เสพ หรือสูบบุหรี่ที่มีรายงานในกรุงเทพฯ มีผู้ใช้กัญชาเกินขนาด จนหัวใจวายและเสียชีวิตเป็นการกล่าวอ้างโดยที่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน ซึ่งต่อมาแพทย์ได้แถลงข้อมูลแล้วว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการเสพกัญชา อย่างไรก็ตาม ตนได้ทำความเข้าใจกับ ผว.กทม.ในเรื่องนี้แล้ว ส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิตขอให้สอบถามทางการแพทย์ ซึ่งมีวิธีการชันสูตรสาเหตุของการเสียชีวิต เช่นเดียวกับกรณีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ซึ่งต้องตรวจสอบมีโรคแทรกซ้อนที่เร่งให้เกิดอาการมากขึ้นหรือไม่

๑.๓ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า กรมอนามัย สธ.ได้ออกประกาศ เรื่อง การนำไปกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบการกิจการอาหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ กำหนดให้สถานประกอบการกิจการอาหารต้องควบคุม กำกับ และต้องจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพและตระหนักด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารที่ใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบของอาหาร ได้แก่ (๑) จัดทำข้อความที่แสดงข้อมูลเป็นสถานประกอบการกิจการอาหารที่ใช้กัญชา (๒) แสดงรายการอาหารที่ใช้ใบกัญชาทั้งหมด (๓) แสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหารตามประเภทการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร (๔) แสดงข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ (๕) แสดงคำเตือนรายการอาหารที่ใช้ใบกัญชาให้แก่ผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงหากรับประทาน

อาหาร...

อาหารที่ใช้ใบกัญชาทราบ ด้วยการระบุข้อความ “เด็กและวัยรุ่นช่วงอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา เช่น ขนม อาหารและเครื่องดื่ม สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที” “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) หรือสารแคนนาบิไดโอล (Cannabidiol, CBD) ควรระวังในการรับประทาน” “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล” และ (๖) ห้ามแสดงข้อความหรือโฆษณาสรรพคุณในการป้องกัน หรือรักษาโรค

- นอกจากนี้ ได้ออกคำแนะนำการนำใบกัญชามาปรุงอาหาร อาหารทอดแนะนำให้ใบกัญชาสด ๑-๒ ใบสด/เมนูประเภทผัด แกง ต้ม หรือผสมในเครื่องดื่ม แนะนำให้ใบกัญชาสด ๑ ใบสด/เมนู รวมทั้งแนะนำให้ผู้บริโภคไม่ควรรับประทานอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มที่มีใบกัญชาสดเป็นส่วนประกอบเกิน ๒ เมนู/วัน สิ่งสำคัญ คือ ผู้ประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องมีความรู้การที่อาจเกิดขึ้นหลังการบริโภคและวิธีสังเกตอาการแพ้ในอาหารที่มีส่วนผสมกัญชา แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มที่ไม่รู้สึกรสอะไร ซึ่งไม่น่ากังวล (๒) กลุ่มที่มีความไวมาก อาการแพ้ หน้าแดง ผื่นขึ้น จนหายใจไม่ออก มีอาการเฉียบพลัน กลุ่มนี้ต้องออกคำเตือนห้ามรับประทานอาหารผสมกัญชา และ (๓) กลุ่มที่ต้องใช้เวลาแสดงอาการ หรือต้องรับประทานมาก ๆ จึงแสดงอาการ กลุ่มนี้ต้องจำกัดปริมาณการรับประทาน ทั้งนี้ร้านอาหารต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ใส่กัญชาในปริมาณมาก เพื่อหวังเชิญชวนผู้บริโภค ขณะเดียวกันหลังรับประทานเมนูที่มีกัญชาแล้วไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ ทำงานใช้เครื่องจักร หรืออยู่ในที่สูง

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม สั่งการให้ สธ. กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสื่อสารทำความเข้าใจกับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปถึงการใช้กัญชาที่ถูกต้อง รวมถึงอันตรายและโทษของกัญชาหากถูกนำไปใช้ผิดวิธี หรือมากเกินไปจนความจำเป็น รวมทั้งการสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา

- นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการปลดล็อกกัญชาเพื่อ ๓ วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพ ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ ขอความร่วมมือร้านค้า ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ที่นำส่วนของกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ต้องแจ้งข้อมูล ปริมาณการใช้ให้ผู้บริโภคทราบ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจตามมา

๒.๒ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวว่า การนำกัญชาไปใช้ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้ (๑) กระตุ้นให้เกิดอาการป่วยทางจิตรุนแรง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติซึมเศร้า หรือป่วยด้วยโรคจิตเภทอยู่เดิม (๒) ควันกัญชา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (๓) เด็กและทารกที่สัมผัสควันกัญชามือสอง อาจได้รับผลกระทบทางจิตประสาทเช่นเดียวกับผู้สูบ และ (๔) มีผลการศึกษาระบุกัญชาแบบพันลำ มีอัตราการปล่อย PM๒.๕ เฉลี่ย ๓.๕ เท่าของบุหรี่แบบธรรมดา

- ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ทารก สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีประวัติซึมเศร้า หรือป่วยด้วยโรคจิตเภท หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสควันกัญชา สำหรับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ หรือสถานที่อื่นใด ให้หลีกเลี่ยงส่งเสริม หรือจัดให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อสันตนาการ ส่วนบุคคลทั่วไปขอให้เลือกการใช้เพื่อสันตนาการ และหากบุคคลใด หรือสถานที่ใดก่อให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา ซึ่งรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ถือว่าเป็นกระทำการอันเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

๒.๓ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การใช้กัญชา” ระบุกัญชาเป็นพืชที่มีสารแคนนาบินอยด์หลายชนิด โดยเฉพาะสาร THC ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ควรใช้เพื่อการสันทนาการ เนื่องจากอาจทำให้เกิดโทษรุนแรงได้ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีมาตรการกำกับดูแลการใช้กัญชาอย่างรัดกุม มหาวิทยาลัยมหิดลมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของประชาชนและสังคม จึงมีข้อแถลงการณ์และข้อเสนอแนะ ดังนี้ (๑) ไม่ใช้กัญชาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๐ ปี โดยเด็ดขาด เพราะมีผลต่อการพัฒนาการของสมองทั้งในแม่และเด็ก (๒) ไม่ใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย (๓) ไม่ใช่ช่อดอกของกัญชาเพื่อผสมในอาหารและเครื่องดื่ม หากมีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชาในอาหารและเครื่องดื่มต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน (๔) ผู้ที่ใช้กัญชาไม่ควรขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักร ในระยะ ๖ ชั่วโมงหลังใช้กัญชา เนื่องจากมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้สูง (๕) ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคจิตประสาท โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ขอให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้กัญชาเสมอ เนื่องจากอาจมีผลต่อยาและการรักษา (๖) ผู้ปกครองและสถานศึกษาควรดูแลให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากกัญชา รวมถึงประชาชนควรร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชา (๗) ขอให้ภาครัฐและภาคสังคม มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และ (๘) ขอให้ภาครัฐเร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีมาตรการและหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามดูแลการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ขอให้ภาครัฐเร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดมาตรการและหน่วยงานรับผิดชอบติดตามดูแลการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีของประชาชนและสังคม

๓. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.th-th.facebook.com/สฤษฎิ์ สุกัญชา เห็นด้วยกรณี กทม.ออกประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชา หรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. ขณะเดียวกันเห็นว่าสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศควรกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้กัญชา กัญชงในกลุ่มเด็กนักเรียนเช่นเดียวกัน เนื่องจากเด็กและเยาวชนบางคนอาจหลงเชื่อ หรือบริโภคกัญชาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง ขณะเดียวกันต้องกำหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบร้านอาหารต่าง ๆ ที่ใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหาร เครื่องดื่มอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค

๓.๒ ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และโทษจากพืชกัญชา กัญชง โดยเฉพาะข้อควรระวังจากการใช้กัญชาเกินขนาดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกาย หากนำใช้กัญชาไปใช้ในทางที่ผิด หรือเพื่อเสพ หรือสูบ ขณะเดียวกันควรมีมาตรการควบคุมการจำหน่ายและจัดสถานที่จำหน่ายพืชกัญชาอย่างเหมาะสม เนื่องจากขณะนี้พบบริเวณริมถนนสายต่าง ๆ มีการนำใบกระท่อม น้ำกระท่อม และกัญชามาจำหน่ายอย่างเปิดเผย ซึ่งอาจทำให้เด็กและเยาวชนอาจเข้าถึงได้ง่ายและเสี่ยงต่อการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ สำนักอนามัย สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนความร่วมมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกำกับดูแลการใช้กัญชา กัญชง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการอนุญาตให้ใช้กัญชาในประเทศไทย ตลอดจนการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำสถานประกอบการอาหารในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งในตลาด

ที่อยู่...

ที่อยู่ในความดูแลของ กทม.และตลาดเอ็กซน รวมถึงสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และการจำหน่ายในที่ หรือทางสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตราย หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ตลอดจนแนวทางสนับสนุนการส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร ในการนำใบกัญชามาปรุงอาหาร ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะวิธีสังเกตอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น หลังการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมกัญชา เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

๕.๒ สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายจากการใช้พืชกัญชา กัญชง ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ทุกระดับชั้น รวมทั้งการประสานความร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้กัญชา กัญชงในเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด กทม.อย่างใกล้ชิด

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐°, บางกอกโพสต์

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.bangkokbiznews.com, www.tna.mcot.com, www.thainews.prd.go.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.siamrath.co.th, www.mgonline.com, www.kapook.com, www.innnews.co.th, www.news.ch๗.com, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.newtv.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.tnnthailand.com, www.youtube.com, www.today.line.me